

‘Vinh Quang & Đâu Kh’ của Tờng Đờng Văn Quang

Tác Giả: Nguyễn Huy/Ngái Viát
Thứ Tư:, 23 Tháng 5 Năm 2012 04:45

Trác sá thác này, theo Trán Văn, không mát ai còn có thá nghĩ ráng mát ngái náu nhá có cá triáu Má kim thì không thá nhán nhác đá phái kéo lê cuác sáng buán phián và tái nhác quá dài nhá thá.

Viát tá mát ngái ‘không háng đác ân’

WESTMINSTER - Trác nháng vinh quang khi đáng thái, và hàng chác năm đầu khá khi thát thá cáa cá Trung Táng Đáng Văn Quang, tác giá Trán Văn, tác nhà báo Trán Văn Ngà, ngái tán mát cháng kián, đã cám cái bá ra 5 năm đá viát lái trong mát cuán sách hán 600 trang, chánh mát mác đách: nói lên sá thát vá mát vá táng lãnh QLVNCH.



Quang cánh cuác ra mát sách cáa Trán Văn. (Hình: Nguyễn Huy/Ngái Viát)

Tác giá Trán Văn táng mát thái làm viác đáng quyán, và “không háng mát đác ân nào” tá Táng Đáng Văn Quang.

“Đáng Văn Quang, Vinh Quang & Đâu Kh” đác ra mát chiáu 20 tháng 5, tái hái tráng nhát báo Ngái Viát.

Trên hai trăm đáng háng đã đán tham dá buái ra mát sách này, trong đó phán nhiáu là cáu quân nhân QLVNCH mà nhiáu vá là nháng sĩ quan cao cáp trác năm 1975.

Giái thiáu vá tác giá, Tián Sĩ Mai Thanh Truyát “xin tá lái khá phác sá can đám cáa tác giá khi đã lái ngác đáng nói lên mát sá thác mà ông đác cháng kián.” Tián Sĩ Mai Thanh Truyát

cũng cho biết khi nhận được lời mời của tác giả để phát biểu trong cuốn sách này, ông “nhận được nhiều email can ngăn và cảnh dè b” vì họ và Nguyễn Văn trong năm 1975 đều nghĩ rằng Nguyễn Văn Quang là “trùm tham nhũng và buôn lậu đã làm ung th” ở QLVNCH cũng như chế độ miền Nam.”

Trong lời giới thiệu và tác giả Trần Văn, Tiến Sĩ Mai Thanh Truyt cho biết, trước khi được đăng viên vào Khóa 13 Thủ Đức, tác giả là một nhà giáo và cũng đã công tác với nhiều báo chí trong và ngoài nước. Trong sinh hoạt hàng ngày, tác giả cũng đã gia nhập vào Hội Khoa Học Kỹ Thuật mà Tiến Sĩ Mai Thanh Truyt là chủ tịch.

Độc giả đừng quên ra mắt sách này, Tiến Sĩ Mai Thanh Truyt giới thiệu: “Hôm nay chúng ta tham dự buổi ra mắt sách này để cùng nhau thấy lại cái tinh thần của người lính Việt Nam Cộng Hòa được trình bày qua tác phẩm của tác giả Trần Văn.”

Nhà báo kỹ thuật Thanh Hoàng ở San Jose phụ trách giới thiệu nội dung tác phẩm. Ông cho rằng tác giả đã có một niềm tin mãnh liệt khi bắt đầu viết nên cuốn sách này chế độ nói lên một sự thật, nói lên một sự oan khiên cho một vị tướng đã từng làm nên nhiều công trình. Với theo nhà báo Thanh Hoàng, cuốn sách cũng là một cuốn biên niên sử về Vùng 4 Chiến Thuật của VNCH qua nhiều sự kiện huy động hàng ngàn lãnh đạo và nhiều Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Chí Thanh...

Trong suốt cuốn sách, tác giả Trần Văn biên luận để bình luận cho Nguyễn Văn Quang bằng những sự thật và những tài liệu từ phía Hoa Kỳ. Nhà báo Thanh Hoàng kết luận: “Tác giả đã có một sự can đảm vô cùng và tấm lòng trung hậu đáng quý khi, cho đến giờ phút này, Nguyễn Văn Quang đã ra ngoài thiên đường mà vẫn chưa dứt bỏ được những oan khiên khi thất bại. Cuốn sách đã làm được công việc dứt bỏ này.”

Qua 600 trang của cuốn hồi ký “Nguyễn Văn Quang, Vinh Quang và Đâu Kh” của Trần Văn, người đọc cuốn hút qua phong cách diễn đạt của người làm báo “thực sự sao nói vậy không thêm bớt, quyên phán xét xin đừng người đọc.”

Số cuốn hút, trước hết là do bởi tính “biên niên sử” của Vùng 4 Chiến Thuật như là nhà báo Thanh Hoàng. Sau đó, số cuốn hút là bởi trí tò mò thôi thúc về một vị tướng mà họ và Nguyễn Văn nào trước năm 1975, không ít thì nhiều, cũng đều nghĩ ông là một trùm tham

‘Vinh Quang & Đâu Kh’ của Tô ng Đăng Văn Quang

Tác Giả: Nguyễn Huy/Ngái Việt

Thứ Tư, 23 Tháng 5 Năm 2012 04:45

Cußc ra mßt sách đã đß lßi trong tâm tß nhißu ngßi tham dß nhßng bßn khoản mong mußn có mßt sß phßc hßi danh dß cho Tô ng Đăng Văn Quang, cũng là mßt phßn hình ßnh cßa QLVNCH nßu nhß sß thßc đßng nhß tác giß Trßn Văn đã vißt. Công vißc này có lß không thß chß là mßt ngßi mà phßi là mßt tßp thß, trong đó tßp thß nhßng ngßi lính VNCH phßi đi đßu vì nhßng ngßi lính này cũng tßng bß sß nhßc sau 30 tháng 4, 1975 trßc khi nhßng bí mßt vß chißn tranh VN đßc bßch hóa.